



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และพิธีประกาศกัตถุญญาบัตรคุณครูอาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

พิธีเททองหล่อองค์พระรูปหล่อจำลอง

จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ



พลอากาศโท ฐิติพงษ์ วิริยะคุปต์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และพลอากาศโท อนุชิต แก้วประสพ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมในพิธีเททองหล่อองค์พระรูปหล่อจำลองจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ (พระบิดากองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงหล่อธนรสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์



พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

วันต่อมา (๒๔ มกราคม ๒๕๖๑) คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ สถานีรายงานภูหมันขาว โดยมี นาวาอากาศโท ชัยณรงค์ โตบุญมี ผู้บังคับสถานีรายงานภูหมันขาว ให้การต้อนรับ ณ สถานีรายงานภูหมันขาว จังหวัดเพชรบูรณ์



และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการแพทย์ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจัดการอบรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอัคคีภัย

พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการอบรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอัคคีภัย ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศตรี บรรเจิด เปรมจิตต์ รองหัวหน้าแผนกโดยสาร กองพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ บรรยายในหัวข้อการป้องกันอัคคีภัย โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนภักศวิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ตรวจเยี่ยมสายวิทยการอากาศโยธิน

พลอากาศโท ชัยยะ อุปรีรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยการอากาศโยธินกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ในวันเดียวกัน คณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม และฟังบรรยายสรุปสายวิทยการอากาศโยธินกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก อนุรักษ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



จากนั้น คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยการอากาศโยธินกองบิน ๕๖ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบุรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกองทัพอากาศ



พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย



พลอากาศตรี อัครพล กลิ่นอุบล รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ (รอง ผอ.สง.ปรมน.ทอ.) และคณะ เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี) โดยได้เข้าพบ นายวิวัฒนา พุฒิชชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี และพลตรี ศุภชัย ศุภเมธี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี (ฝ่ายทหาร) ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย โดยได้เข้าพบ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ จาก พันตำรวจโท เลิศชาย ขวัญทะเล รองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย

กองทัพอากาศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบบัตรเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม

พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้แทน กองทัพอากาศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบบัตรเจ้าพนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร



เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยากรขนส่งของกองบิน ๒๓



พลอากาศตรี ดำเนิน พุ่มเจริญ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยากรขนส่งกองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

พิธีเปิดโครงการการสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึก ให้แก่กำลังพล กองบิน ๑



นาวาอากาศเอก ประธ จินะวัฒน์ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสำนึกให้แก่กำลังพลกองบิน ๑ โดยมี พันตำรวจตรี มงคล ขุมทอง และพันจ่าเอก ยงยุทธี พิมพ์ดี นักสอบสวนสืบสวนชำนาญการ สำนักปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ ๓ ให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุปพร้อม Star Fire กองบิน ๑

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

กำหนดจัดกิจกรรม ”ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กำหนดจัดกิจกรรม ”ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาโน จังหวัดสกลนคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบเครื่องห่มกันหนาวจำนวน ๕๐๐ ผืน อุปกรณ์กีฬา ตุ๋ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ประกอบการเรียนการสอน เครื่องทำน้ำเย็น ให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพระธรรมนูญ

สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารพระธรรมนูญ สังกัดกองทัพอากาศ เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ เรื่อง “การบังคับคดีทางปกครอง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ สรรองที่หนึ่ง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๖๒๙ สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ